



แถลงการณ์สภาการแพทย์แผนไทย

ฉบับที่ ๓ / ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินคดีกับ บุคคลหรือคณะบุคคล

ผู้ดำเนินกิจการประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้วยมี บุคคลหรือคณะบุคคล ได้ทำการแอบอ้างและละเมิดอำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยในกิจการต่างๆ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยประการที่ผู้อื่นหรือประชาชนจะได้รับผลกระทบหรือความเสียหาย ตลอดจนการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิจากการดำเนินการดังกล่าว โดยพบการใช้ตราของสภาการแพทย์แผนไทยพร้อมแอบอ้างเป็นกิจการประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทย อีกทั้งยังอ้างเป็น มติคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ซึ่งนายกสภาการแพทย์แผนไทยไม่อนุมัติและยกเลิกการจัดประชุมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว ตลอดจนได้จัดเก็บเป็นพยานหลักฐานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมมีพยานรับรู้เป็นวงกว้างเพื่อประโยชน์ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและการดำเนินคดีในชั้นศาล อันต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน และมีหลายขั้นตอนจนกว่าจะถึงที่สุด เพื่อธำรงซึ่งความยุติธรรมและถูกต้องเที่ยงตรงของกฎหมายไว้

ในการนี้ สภาการแพทย์แผนไทย โดย นายกสภาการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยในกิจการต่างๆ ตามที่กำหนดกฎหมายไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๕ (๑) (ข) จึงขอปฏิเสธความรับผิดชอบจากการแอบอ้างมติคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และปฏิเสธความรับผิดชอบจากการประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้างต้น พร้อมทั้งขอยืนยันคำสั่ง ข้อสั่งการ ประกาศ แนวทาง หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตลอดจนเอกสารอื่นใด รวมถึงการกำหนดหรือรับรองหลักสูตร หรืออื่นใดแล้วแต่กรณี ซึ่งได้ลงนามโดยนายกสภาการแพทย์แผนไทยในฐานะเป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยในกิจการต่างๆ แล้วนั้น มีความถูกต้องชอบธรรมและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ จึงขอให้ประชาชนหรือผู้ใด อย่าได้หลงเชื่อการกระทำของ บุคคลหรือคณะบุคคล ที่ได้ทำการแอบอ้างและละเมิดอำนาจหน้าที่เป็นผู้แทนสภาการแพทย์แผนไทยในกิจการต่างๆ ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย อันรวมถึงการแอบอ้างมติคณะกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการประชาสัมพันธ์สภาการแพทย์แผนไทยซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้างต้น

ทั้งนี้ ประชาชนหรือผู้ใดซึ่งได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหาย ตลอดจนการกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือถูกละเมิดสิทธิจากการดำเนินการดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือในการดำเนินคดีทั้งทางปกครอง ทางแพ่ง และทางอาญากับบุคคลหรือคณะบุคคลดังกล่าวได้ ทางบัญชีไลน์ทางการ “สภาการแพทย์แผนไทย” (Line ID : @thaimedcare) หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ thaimed.president@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

แถลงการณ์ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(พท.ดร.ชัญญา ชัยสุวรรณ)

นายกสภาการแพทย์แผนไทย

ติดต่อบัญชีไลน์ทางการ
สภาการแพทย์แผนไทย



LineID @thaimedcare

เพจเฟซบุ๊ก
นายกสภาการแพทย์แผนไทย



fb.com/thaimed.president